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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2566 
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 

คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1. นายนที  อ่อนอิน ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักด์ิ  รักอริยะพงศ ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอนันท์  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานบรษิัท 
4. นางสาวปิยจติ  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
5. นายอานุภาพ  รักอริยะพงศ ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
6. นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสุรัตน ์ ประลองศิลป ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นางนิรัชรา ศิริอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ 
9. นายธนา เธียรอัจฉริยะ กรรมการอิสระ  
ผูบ้รหิารบรษิทั เซป็เป ้จำกดั (มหาชน) 
1. นายอเนก ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
2. นางญาตา อ่อนอิน ประธานเจ้าหน้าทีพ่ัฒนานวัตกรรมองคก์ร  
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจำกดั 
1. นางสาวสุรีย์รตัน ์ ทองอรุณแสง หุ้นส่วนสอบบัญช ี
ทีป่รกึษากฎหมายจากบรษิทั สำเภากฎหมายและการบญัช ีจำกดั 
1. นายศุภ์พะกิจ กีรติสุนทร   ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ 

 
อนึ่ง สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบรษิัทในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชมุ 9 ท่าน จากจำนวน

กรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี ้นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร
แล้ว ปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อีก 

บริษัทมกีารบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสือ่วีดีทัศน ์
 
 

 

Napawan  Runagrittidech
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เริม่การประชมุเวลา 13.30 น. 
นางสาวสุธาทิพย์ จันทรังษี เลขานุการบริษัท (“นางสาวสุธาทิพย์ฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้า

ร่วมประชุม และชี้แจงขั้นตอนการประชมและวิธีออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้  
1. ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง

รายละเอียดวาระก่อนการลงคะแนน 
2. บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น  
3. การนับคะแนนเสียง 
3.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง  

3.2  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัท
จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 

3.3  วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 

4. การลงคะแนนในแต่ละวาระ จะมีการลงคะแนนโดยเปิดเผย และประธานฯ จะถามที่ประชุมในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีผู้ประชุมไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนจากท่าน หากท่านนำส่งบัตรคะแนนล่าช้าหลังจากการปิดรับบัตรลงคะแนนแล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น  
ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออก
เสียง เป็นรายบุคคล 

5. การนับคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) ใน
แต่ละวาระไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น  ๆคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย 

6. บัตรเสีย หมายถึง บัตรที่แสดงเจตนาในการลงคะแนนไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าในบัตร
ลงคะแนนโดยไม่มีการลงนามกำกับ หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)   

7. ผู้เข้าประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ใน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ผู้เข้าประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

8. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอให้ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้นๆ หากท่านประสงค์จะเสนอความ
คิดเห็นในเรื่องอื่น  ๆ ขอให้ท่านนำเสนอเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุม
กระชับและมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับต่อมา นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
อีกครั้งหนึ่ง พร้อมแถลงต่อทีป่ระชุมว่า ณ เวลานี้ มีผู้ถอืหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย และมีผูร้ับมอบฉันทะจำนวน 175 
ราย รวมทั้งหมดจำนวน 190 ราย นบัเป็นจำนวนหุน้รวม 248,271,648 หุ้น หรือคิดเปน็ร้อยละ 80.5321 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 
ท่านทำหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนแต่ละวาระ โดย นางสาวพทุธดิา ไทยานนท ์ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้แสดงความประสงค์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  

ประธานฯ จงึเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีป่รากฎตามหนงัสือเชิญประชุมที่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังต่อไปนี ้
 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตลุาคม 2565 ถงึ 2 ธนัวาคม 2565 และได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดแต่อย่างใด นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้อย่างสะดวก บริษัทได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท พร้อมทั้งได้แจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 มนีาคม 2566  

อนึ่ง วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม 
 

วาระที ่2 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจำป ี2565 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2565 
ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 

เมษายน 2565 ตามที่ได้จัดสง่ให้ผู้ถือหุน้ทุกทา่นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
 
ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซ่ึงประชุมเมือ่วันที่ 27 เมษายน 2565 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัริับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจำปี 2565 ซ่ึงประชมุเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
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เห็นด้วย   จำนวน 248,281,248 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จำนวน            1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 

วาระที ่3 รบัทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบรษิทัประจำป ี2565 
  ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ปรากฎตามรายงานประจำปีของบริษัท และ
คำอธิบายการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และ
ก่อนที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ยังเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ต่อจากนั้น  นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร (“นางสาวปิยจิตฯ”) และนายอเนก 
ลาภสุขสถติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (“นายอเนกฯ”) ร่วมกนันำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบรษิัทต่อทีป่ระชุม โดย
ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี ้

1. ภาพรวมธรุกจิและผลการดำเนนิงานดา้นการเงนิ ประจำป ี2565 
o ภาพรวมธรุกจิ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่มุ่งมัน่ผลิตอาหารและเครื่องด่ืม โดยปัจจุบัน บรษิัทผลิตสินคา้ 5 กลุ่ม 

ภายใต้ 24 แบรนด์ และจำหน่ายใน 98 ประเทศทั่วโลก โดยมีแบรนด์อนัดับ 1 คือ แบรนด์โมกุโมกุ ตามด้วย แบรนด์บิวติดริ้งค์ และ แบรนด์ออล
โคโค ตามลำดับ 

o การเปลีย่นแปลงทางธรุกจิทีส่ำคญัในป ี2565 
1) จัดตั้งบริษัทร่วมทนุใหม่ 1 บรษิัท (“บริษทั โวป จำกัด”) ในไตรมาสที่ 4 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 60 สำหรับ

การถือหุ้นในบริษทัร่วมทุนอืน่ยังคงเป็นไปตามเดิมที่ สัดส่วนร้อยละ 51 ในบรษิัท ออลโคโค จำกัด สัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท ดาน่อนเซ็ปเป้
เบฟเวอร์เรจ จำกัด และสัดส่วนรอ้ยละ 16 ในบริษัท เอ็มอินเทลลิเจนซ์ จำกัด 

2) เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่องทางการจัดจำหน่าย Mainstream ของประเทศเกาหลีและฝรัง่เศส โดยสามารถ
สร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจของผูบ้ริโภคทั้ง 2 ประเทศซ่ึงเป็นผู้นำเทรนด์หลักของภูมิภาค  

o กลุม่ผลติภณัฑ ์ (Product Category) ประกอบด้วย 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) Functional Drink ครองส่วนแบ่ง
การตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มผูห้ญิง 2) กลุ่ม Functional Powder ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในเชิงปรมิาณการขาย 3) กลุ่ม Fruit 
Juice มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยเฉพาะแบรนด์โมกุโมก ุและแบรนด์เซ็ปเป้ อโลเวรา่ 4) กลุ่ม Healthier Snack ที่ให้ความสำคัญในการ
ผลิตและจำหน่ายมากขึ้น และ 5) กลุ่ม RTD & Others ที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสรา้งการเติบโตของยอดขายในอนาคต 

o ผลการดำเนนิงานดา้นการเงนิ ประจำป ี2565 
1) ยอดขาย (Sales) ในปี 2565 บริษัทมียอดขายรวมที่ 4,566 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการ

เติบโตของยอดขายต่างประเทศเปน็หลักที่ร้อยละ 57 ในส่วนของยอดขายในประเทศมีการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 13 โดยเป็นผลมาจากภาค
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เศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง และกำลังซ้ือของผู้บริโภคที่ยังฟืน้ตัวไม่เต็มที่ อีกทั้ง ในปีทีผ่่านมา บรษิัทใหค้วามสำคญัในการวางกลยุทธ์ของตลาด
ต่างประเทศเปน็หลัก 

2) กำไรสทุธ ิ (Net Profit) เตบิโตแข็งแกร่งสอดคล้องกบัยอดขาย โดยมีกำไรสุทธิ 653 ล้านบาท เตบิโตจากปีก่อน
หน้าที่ 411 ล้านบาท คิดเปน็การเติบโตร้อยละ 59  

3) ตน้ทนุขาย (Cost of Goods) ถึงแม้ว่าปี 2565 จะเปน็ปีทีค่่อนข้างท้าทายสำหรบัทุกบรษิัท เพราะเปน็ปีทีต่น้ทุนการ
ผลิตปรับตัวสงูขึน้และค่าเงินมีความผนัผวน แตบ่ริษทัยังคงสามารถบรหิารจัดการตน้ทนุในแต่ละไตรมาสของปทีี่ผ่านมาได้ดี ส่งผลใหต้้นทุน
ขายรวมของบริษทัลดลงจากปีกอ่นหน้าที่ร้อยละ 1.5 ทั้งนี ้ หากตัดปัจจัยด้านคา่เงนิและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึน้ออก พบว่า บรษิัทสามารถ
บริหารจัดการต้นทุนขายได้ลดลงจากปกี่อนหนา้ที่รอ้ยละ 3.5 โดยลดลงจากร้อยละ 60.6 เปน็รอ้ยละ 57.1 

4) ค่าใชจ้า่ยในการขาย (Selling Expenses) ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการเติบโตของยอดขายอย่างก้าวกระโดด แต่ยังสามารถ
บริหารจัดการอัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายได้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า และยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารค่าใช้จ่ายทาง
การตลาดอย่างระมัดระวัง โดยจะมองควบคู่ไปกับการเติบโตของยอดขาย 

5) คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (Administrative Expenses) มสีัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 8.4 
ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 9.2   

นายอเนกฯ รายงานเพิม่เตมิว่าในปี 2565 บริษัทส่งออกสนิค้าไปจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยสัดส่วนการ
ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศอยู่ที่รอ้ยละ 77 แบ่งออกเปน็ ทวีปเอเชียร้อยละ 43.3 ทวีปยุโรปร้อยละ 12.7 ทวีปอเมริการ้อยละ 5.2 และ
กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและอื่นๆ ร้อยละ 15.7 สำหรับการจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 23 

บริษัทมสีัดส่วนยอดขายสนิค้าแบ่งตามกลุ่มสนิค้าหลัก 5 กลุ่ม กล่าวคือ 1) กลุ่มสินค้า Fruit Juice / Juice Drink มี
สัดส่วนยอดขายร้อยละ 74 2) กลุ่มสินค้า Functional Drink มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 10.5 3) กลุ่มสินค้า Functional Powder มสีัดส่วน
ยอดขายร้อยละ 4.7 4) กลุ่มสินค้า Healthier Snack มสีัดส่วนยอดขายร้อยละ 2.8 และ 5) กลุ่มสนิค้า All Coco มีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 
7.1  

สำหรับการเตบิโตของยอดขายตามภมูิภาคนัน้ นอกเหนือจากประเทศไทยที่มอีัตราการเตบิโตติดลบแล้ว ภูมิภาคอื่นใน
ต่างประเทศมีอตัราการเติบโตที่ดีมาก กล่าวคือ ทวีปยุโรปมอีัตราการเตบิโตร้อยละ 149 กลุ่มตะวันออกกลางมีอัตราการเตบิโตที่รอ้ยละ 44 
และทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) มีอตัราการเติบโตร้อยละ 56 ในส่วนของทวีปอเมริกา อัตราการเตบิโตตดิลบจากปีก่อนหน้าเนื่องจาก
ปัญหาด้าน Supply Chain โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลับมาเปน็ปกติในปนีี้    

2. Business Update 
o ธรุกจิในประเทศ (Domestic Market)  
1) การออกสินค้าใหม่ยังคงเปน็ปัจจัยหลักทีส่ำคัญในการสร้างการเติบโตในประเทศ แต่ปีที่ผา่นมา บรษิัทออกสินค้า

ใหม่ลดลงประมาณร้อยละ 70 โดยมีสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดประมาณ 4-5 สนิค้า 
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2) กลุ่มผลิตภัณฑ์บลู (B’lue) ร่วมกับดาน่อนทีม่ีการลงทนุอย่างต่อเนื่องในอดีต ได้กลับมาคุ้มทุนและมผีลการ
ดำเนินงานที่เป็นบวกเล็กน้อยในปทีี่ผ่านมา ทั้งนี้ การทำการตลาดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่จะเน้นในช่องทางที่มีประสิทธิภาพและตรงกับ
ผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น 

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์บิวติดริ้งค ์(Beauti Drink) มีการออกเคมเปญใหม่ “สุขภาพดีคือคณุที่ดีทีสุ่ด” โดยจะเน้นให้ทุกคน
มีสุขภาพที่ดีที่จะนำไปสู่ความสวยตามแบบฉบับของแต่ละคน และจะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการสื่อสาร 

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ Functional Coffee แบรนด์เพรียว ที่จะเน้นการทำตลาดแบบลงลึกมากขึ้นที่ Point of Sales  
5) การออกสินค้าใหม่ 2 ตัว บิวติ ชอท สติกซ์ (Beauti Shot Stix) ชอทเขม้ข้นแบบซองดูดรายแรกของไทย สไตล์

เกาหลี 2 สูตร คอื “คอลลา-ซี” และ “อมิมู-ซี”   
6) การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม ่ โดยร่วมมือกับ Dek-D เปิดตัวเครือ่งหอม

สมุนไพร “สูดสุด” (Sood Sud) และ “ลูกอม Limitless” แก้ Pain Point ของเหล่านักเรียนนักศึกษา 
7) กลุ่มธุรกิจออลโคโค มกีารเติบโตของยอดขายเชงิปริมาณเพิม่ขึ้นร้อยละ 6 แต่ยอดขายรวมลดลงเล็กน้อยจากปี

ก่อนหน้าที่ร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักจากราคามะพร้าวที่ลดลง ในส่วนของธุรกิจคาเฟ่ มีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 สาขาในประเทศ
อินโดนีเซีย รวมเป็นทั้งสิ้น 4 สาขา อีกทั้งยังคงออกสนิค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพิ่อตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ริโภค  

o ธรุกจิระหวา่งประเทศ (International Business)  
1) ในปี 2565 บริษัททำกิจกรรมด้านการขายและการตลาดอย่างตอ่เนื่อง ผลิตภัณฑ์หลักยังคงเปน็น้ำผลไมแ้บรนด์โมกุ

โมกุ และ แบรนด์เซ็ปเป้อโลเวร่า โดยมีประเทศหลักดังต่อไปนี้  
ประเทศเกาหล:ี สัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 80 : 

20 โดยแบรนด์โมกุโมกุได้รับการยอมรับให้เป็นแบรนด์อนัดับ 1 ในช่องทาง Convenient Store (CVS) ถึงแมว่้าช่องทาง TT จะมีสัดส่วนที่
ต่ำอยู่ แต่ในปีที่ผ่านมา บริษทัสามารถเข้าช่องทาง Costco ที่เป็นชอ่งทาง Wholesales รายใหญ่ ซ่ึงจะทำให้บริษัทสามารถเข้าช่องทาง TT 
ได้มากขึ้นในอนาคต 

ประเทศฟลิปิปนิส:์ เป็นประเทศที่ทำตลาดมายาวนานประมาณ 15 ปี มสีัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern 
Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 90 : 10 โดยแบรนด์โมกุโมกุได้รับการยอมรับให้เปน็แบรนด์อันดับ 1 ในช่องทาง 
Convenient Store (CVS) เช่นกนั สาเหตุทีส่ัดส่วนการขายผ่านช่องทาง TT อยู่ในระดับทีต่่ำ เนื่องจาก แบรนด์โมกุโมกุเป็นสินค้ากลุ่ม 
Premium Mass ที่มีราคาขายค่อนข้างสงู สง่ผลให้การจำหน่ายสินค้าทำได้ในช่องทาง TT รายใหญ่เท่านั้น  ปัจจบุัน บริษทัอยู่ระหว่าง
วางแผนในการจำหน่ายสินค้าโมกุโมกุหรือสินค้าใหม่ในช่องทางนี้ใหม้ากขึน้ 

ประเทศฝรัง่เศส: เตบิโตอย่างก้าวกระโดดในปทีี่ผ่านมา มีอัตราการเตบิโตมากกว่าร้อยละ 200 สัดส่วนการขายระหว่าง
ช่องทาง Modern Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 41 : 59 ซ่ึงยังมีโอกาสในการทำตลาดและสร้างการเติบโตที่สูงใน
อนาคต 

ประเทศอนิโดนเีซยี: แบรนด์โมกุโมกุเปน็น้ำผลไม้อนัดับ 1 ใน Indomaret สัดส่วนการขายระหว่างช่องทาง Modern 
Trade (MT) : Traditional Trade (TT) อยู่ที่ร้อยละ 81 : 19 สัดส่วนการขายในช่องทาง TT ค่อนข้างตำ่ ซ่ึงมีสาเหตุเดียวกับประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่โมกุโมกุเปน็สินค้ากลุ่ม Premium Mass 
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2) การทำกิจกรรมด้านการขายและการตลาดในต่างประเทศจะมุง่เน้นสู่การเป็น Global Brand โดยทำกิจกรรมในทุก
ช่องทาง ทั้ง Online, Above the line และ On ground เชน่ ในประเทศเกาหลี จะเนน้การทำกจิกรรมผา่น Soft Power ผ่านการออก
แคมเปญการตลาดกับ Global Influencer สุดฮิตอย่างวง “บีทีเอส” (BTS) ซ่ึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก ความร่วมมือระหว่างแบรนด์โม
กุโมกุกับพนัธมติรแบรนด์เสื้อผ้า Online ที่ชื่อว่า Graver เป็นการนำแบรนด์ให้เข้าถึง Lifestyle ของผู้บริโภคมากขึ้น รวมถึง การส่งโมกุ โม
กุ ให้เป็นแบรนด์ Lifestyle เจาะกลุ่ม Gen Z ทั่วโลกผ่าน “ZEPETO” แพลตฟอรม์ Metaverse ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชีย นอกจากนี ้บริษทัจะเนน้
การจัด Shelf สินค้าโมกุโมกุในช่องทางการจำหน่ายให้โดดเด่น และดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค   

3. กลยทุธแ์ละทศิทางในป ี2566 (Strategy & Direction 2023)  
o เป้าหมายยอดขายที่ 10,000 ล้านบาท ในปี 2569 คิดเป็นอตัราการเตบิโตเฉล่ียร้อยละ 25-27 ต่อปี โดยปี 2566 

ประมาณการเตบิโตของยอดขายที่ร้อยละ 25 แบ่งเป็นการเติบโตในประเทศและต่างประเทศทีร่้อยละ 25 เท่ากัน ผ่านกลยุทธ์การเติบโต
กล่าวคือ 1) สร้าง Global Brand ในประเทศเกาหลี (Korea FIRST) และประเทศฝรั่งเศส (France FIRST)  2) ขยายช่องทางการจัด
จำหน่ายที่สำคัญในประเทศหลักอื่นๆ  3) ขยายแบรนด์สนิค้าอื่นนอกเหนือจากแบรนด์โมกุโมกุในตลาดต่างประเทศ 4) ทำ Brand 
Refreshment & Extension ในแบรนด์หลัก เช่น บิวติดริ๊งค ์ บลู และเพรียว 5) ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดในประเทศ 6) ร่วมมือกบั
พันธมติรทางธรุกิจในประเทศรายใหม่ๆ และ 7) เน้นการขายและการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์  

o แบ่งโมเดลการทำธรุกิจในต่งประเทศเป็น 3 รปูแบบ กล่าวคือ 1) Trading Model สำหรับประเทศที่ยังมียอดขายใน
ระดับที่ต่ำโดยจะจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่าย (Distributor) 2) Rising Star สำหรับประเทศที่มียอดขายอยู่ไหนระดับหนึ่ง และมีโอกาสที่จะ
ขยายไปในช่องทาง MT มากขึ้น โดยบริษัทจะลงทุนทำการตลาด หากเหน็ถึงโอกาสในการเติบโต 3) Consumer Market สำหรับประเทศที่
มี Coverage ค่อนข้างดี โดยเฉพาะช่องทาง MT ที่มีสัดส่วนการขายประมาณร้อยละ 50-60 นำไปสู่การลงทนุด้านการตลาดทีค่รอบคลุม
มากขึ้นทั้ง Online, Above the line และ On Ground.  

o การลงทุนใน Capital Expenditure (CAPEX) ในปี 2566-2568 
1) ปี 2566 ประกอบด้วย 1) การลงทุนในไลน์การผลิตใหม่ 2) การลงทุนในเครื่องจักร Preform และ เป่าขวด 

(Blower) และ 3) การลงทุนในคลังสินค้าอัตโนมตัิ (Automated Warehouse)  
2) ปี 2567-2568 ประกอบด้วย 1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตในต่างประเทศ และ 2) การลงทุนในไลน์การ

ผลิตใหม่เพิ่มอีก 1 ไลน์  
o กำลังการผลิตโดยรวมในปี 2566 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่รอ้ยละ 30 โดย 1) เพิ่ม Speed การผลิต 

(กำลังการผลิตเพิ่มร้อยละ 10) 2) Upgrade ไลน์การผลิต (กำลังการผลิตเพิม่ร้อยละ 10) และ 3) จ้าง OEM ภายนอกผลิตสนิค้าบาง
ประเภท (กำลังการผลิตเพิ่มรอ้ยละ 10) 

 
ลำดับถัดไป นายอดิศักด์ิ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการ (“นายอดิศักด์ิฯ”) ได้นำเสนอรายงานด้านความย่ังยืน 

พร้อมแจ้งตอ่ที่ประชุมว่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บรษิัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านความย่ังยืนโดยมีนายอดิศักด์ิฯ เป็นประธาน
คณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงคห์ลักครอบคลุม 3 ด้าน กล่าวคือ 1) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
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ผู้คน และ 3) ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมด้านความย่ังยืนในปี 
2565 ที่ผ่านมา สรปุโดยคร่าวกล่าวคือ  

o การจัดอบรมและสัมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อใหพ้นักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ส่งผลให้
ระดับคะแนน Employee Engagement Score อยู่ที่ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 

o รณรงค์ให้เกษตรกรบริเวณรอบโรงงานปลูกว่าน เพื่อนำมาแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการวาน หว่าน  ว่าน ที่
จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

o สร้างความรูสู้่ชุมชนผา่นการอบรมการทำสบู่ เจลแอลกอฮอล์ และยาดม เพื่อสร้างรายได้เสรมิ อีกทั้ง มอบถงุยัง
ชีพช่วยเหลือแก่ชุมชนในช่วงน้ำท่วม ทั้งนี้ บริษทัได้รับการประเมินความพึงพอใจโดยชุมชนและได้รับคะแนนประเมินที่ร้อยละ 75.31 

o ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้พนักงานแยกขยะและพลาสติก รวมถึงการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ที่
ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 3 ล้านกิโลกรัม  

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษทัประจำปี 2565 แล้ว ประธานฯ  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ
แสดงความคิดเหน็ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมขี้อซักถาม ดังนี ้

1. นายสวุทิย ์ศรวีไิลฤทธิ ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี ้
1.1 สาเหตทุีท่ำใหก้ารเตบิโตของธรุกจิในฟลิปิปนิสแ์ละอนิโดนเีซยีในปทีีผ่า่นมาเปน็ไปอยา่งกา้วกระโดดที ่ อตัรา

มากกวา่รอ้ยละ 50 ทัง้ๆ ทีเ่ปน็ประเทศทีบ่รษิทัทำธรุกจิมาอยา่งยาวนานและ coverage ใน 2 ประเทศนีน้า่จะอยูใ่นระดบัทีส่งูแลว้   
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผา่นมา ภาวะเศรษฐกิจของ 2 ประเทศนี้เริ่มฟื้นตัวจาก

สถานการณ์ Covid-19 ประกอบกบับริษทัยังคงทำเรื่อง Shelf Visibility และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-
19 ก็ตาม รวมถึงการทำเคมเปญด้านการตลาดทีช่่วยสร้างการรบัรู้ในแบรนด์ สง่ผลให้ เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติ แบรนด์ก็
สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภคได้มากขึ้น รวมถึงการไม่หยุดขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เพิม่ขึ้นตามเปา้หมายที่วางไว้ในแต่ละปี   

1.2 เปา้หมายการเตบิโตของประเทศฝรัง่เศสในป ี2566  
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมองการเติบโตของปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ถึงร้อย

ละ 50 ซ่ึงเป็นอัตราการเติบโตที่มคีวามเป็นไปได้ อีกทั้ง ในปัจจบุัน โมกุโมกุเปน็แบรนด์ที่อยู่ในกระแสหลักของกลุ่มประเทศในยุโรป 
1.3 แผนการออกผลติภณัฑใ์หมภ่ายใต ้ บรษิทั ดานอ่นเซป็เปเ้บฟเวอรเ์รจ จำกดั นอกเหนอืจากแบรนดบ์ล ู และ

แผนการนำเครือ่งดืม่แบรนดบ์ลไูปจำหนา่ยในตา่งประเทศ  
 ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจบุันทั้ง 2 บริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยถึงแผนการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่นอกจากแบรนด์บลู ในส่วนของการจัดจำหน่ายบลูในต่างประเทศนั้น บริษัทได้เริม่นำไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศ CLM บ้างแล้ว 
1.4 เปา้หมายการลดกา๊ซเรอืนกระจกในแตล่ะป ี 
 ตอบขอ้ซกัถาม นายอดิศักด์ฯ ตอบข้อซักถามว่า บรษิัทเพิ่งเริ่มทำการตรวจวัดระดับปริมาณคาร์บอนที่ลดลงซ่ึงอาจ

ต้องใช้เวลาเพื่อตั้งเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอนของแต่ละปีใหช้ัดเจน แต่มีความตั้งใจที่จะลดปริมาณดังกล่าวให้มากที่สุดในระยะยาว
ผ่านกิจกรรมและการลงทุนที่เพิม่ขึน้ เชน่ การลงทุนใน Solar Rooftop 
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1.5 ความเสีย่งทีจ่ะขาดแคลนนำ้ทีใ่ชใ้นการผลติเครือ่งดืม่ในชว่งทีอ่ากาศมอีณุหภมูสิงูและรอ้นมาก 
ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบนั บริษทัมีแหล่งน้ำอยู่ 3 แหล่ง กล่าวคือ 1) แหล่งน้ำจากคลอง

ธรรมชาติหน้าโรงงาน 2) แหล่งน้ำบาดาล และ 3) แหล่งนำ้ที่อยู่ในคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้หมุนเวียนภายในโรงงาน ดังนัน้ จึงไม่มีความน่า
กังวลในการขาดแคลนนำ้เพื่อใช้ในการผลิต 

1.6 สาเหตกุารลงทนุใน บรษิทั เอม็อนิเทลลเิจนซ ์จำกดั ซึง่มกีารดำเนนิธรุกจิทีไ่มเ่กีย่วเนือ่งโดยตรงกบับรษิทั  
ตอบขอ้ซกัถาม นายอเนกฯ ตอบข้อซักถามว่า บรษิัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่พัฒนา Customer Data Platform 

Software ภายใต้แบรนด์ ConnectX ที่เป็นเครื่องมือช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้า (customer journey) บนโลกออนไลน์ และสามารถนำข้อมูล
เหล่านี้มาใช้วิเคราะห์เพือ่พัฒนาสินค้าและการทำการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภค สร้างการเตบิโตของยอดขายได้ ซ่ึงทาง
บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท เอม็อินเทลลิเจนซ์ จำกัด รวมถึงโอกาสในการแบ่งปนัองค์ความรู้ที่จะช่วยให้บริษทัมี
ความเข้าใจเรือ่ง Big data ทีส่ำคัญและจำเป็นของโลกธุรกิจในทุกวันนี้ ซ่ึงเป็นสาเหตหุลักในการเข้าลงทุนในบรษิัทดังกล่าว 

 
2. นายเทอดศกัดิ ์หวงัเสต ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี ้
2.1 ความเปน็ไปไดใ้นการนำ ChatGPT หรอื Open AI มาชว่ยในการสรา้งความเตบิโตใหธ้รุกจิ  
ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า เห็นด้วยที่จะนำเครื่องมอืดังกล่าวเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและลดบางขั้นตอนการทำงาน รวมถึงสร้างการเติบโตของยอดขาย โดยทีมงานอยู่ระหว่างศึกษาเครื่องมือดังกล่าว  
 
เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารบัทราบการ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษทัประจำปี 2565 
 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชมุรับทราบการรายงานผลการดำเนนิงานของบริษทัประจำปี 2565 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจำป ี2565 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565  

ประธานฯ ได้รายงานว่างบการเงินประจำป ี 2565 สิน้สุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการรบัรองโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษทัแบบไม่มเีงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้วว่ามคีวามถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยงบการเงนิประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2565 (รูปแบบ QR Code) ซ่ึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็  
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เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนมุัติงบการเงิน 
ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว  

 
มตทิีป่ระชมุ  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ
การเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบรษิัทได้เห็นชอบด้วยแล้วตามทีเ่สนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
 

เห็นด้วย   จำนวน 247,446,159 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จำนวน        854,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำป ี2565 
  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.65
บาท จากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 508.68 ล้านบาท (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ  
  ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้ 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ป ี2565 ป ี2564 
กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 652.71 426.17 
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 1.65 1.10 
รวมการจา่ยเงนิปนัผลทัง้หมด (ล้านบาท) 508.68 338.06 

 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 

2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 

  อนึ่ง บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองอีก เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
แล้วเป็นจำนวน 30,843,808 บาท ซ่ึงเท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ 
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 เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุัติการจ่ายเงนิปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัจิ่ายเงิน
ปันผลสำหรบัผลการดำเนนิงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้   
 

เห็นด้วย   จำนวน 248,299,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน           1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 

วาระที ่6   พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามข้อ 20 ของข้อบังคับของบรษิัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี   ทุกครั้ง 

ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง ถา้จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ใหก้รรมการออกจากตำแหน่งใน
จำนวนที่ใกล้เคียงทีสุ่ดกับจำนวน 1 ใน 3  

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปหีลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รบัเลือกเข้า
มาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มกีรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก ่

 
1. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์  ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอนันท ์ รักอริยะพงศ ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานบริษทั 
3. นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ ์ ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ ์ ตำแหน่ง กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโสในการ 
 
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความรู้  

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไมม่ี
ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที ่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบตามกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทและช่องทางการ
เผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ
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บุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที ่ 4 ต ุลาคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 เมื ่อครบกำหนด 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด 

อนึ่ง นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้แสดงเจตจำนงต่อคณะกรรมการบรษิัทว่าไม่
ประสงคข์อต่อวาระ เนื่องจากมีภารกิจอื่น ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบตัิงานให้กบับรษิัทได้อย่างเตม็ที ่ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นชอบ
นำเสนอต่อที่ประชมุผู้ถือหุน้เพือ่พิจารณาเลือกตั้ง นายชนนิทร์ อรรจนานันท์ (“นายชนินทร์ฯ”) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ แทน นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ โดยได้พิจารณาแล้วว่า นายชนินทร์ฯ เป็นบคุคลที่มคีุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท และยังมคีุณสมบตัิตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเปน็อิสระ 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อกีทั้งไมม่ีการดำรงตำแหน่งเปน็กรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารในกิจการอืน่ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือมสีภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ 
 
เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเลือกตั้งกรรมการของ

บริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายอนันท์ รักอริยะพงศ์ นางสาวปิยะจิต รักอริยะพงศ์ และ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ กลับเขา้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ่ง ซ่ึงทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลทีม่ีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ ์และความเข้าใจในธุรกจิของบริษทัซ่ึงจะเปน็ประโยชน์ตอ่การดำเนนิงานของบริษทั และ เลือกตั้ง นายชนินทร์ อรรจนานันท ์ เข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ แทน นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์ทีต่้องออกตามวาระ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั้ง 4 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งให้
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอนันท์ รักอริยะพงศ ์นางสาวปิยะจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะ
พงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง่ และ เลือกตั้งนายชนินทร์ อรรจนานนัท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ แทน นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ ที่ตอ้งออกตามวาระ  โดยผลการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้   
 

ชือ่กรรมการ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 
นายอนันท์ รกัอริยะพงศ ์ 244,707,435เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 98.5534 

3,591,824เสียง 

คิดเป็นร้อยละ 1.4466 

1,000 เสียง 

คิดเป็นร้อยละ - 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นางสาวปิยจติ รักอริยะพงศ ์  248,180,459เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 99.9522 

118,800เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.0478 

1,000 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ - 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นายอานุภาพ รกัอริยะพงศ ์ 244,707,435เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 98.5534 

3,591,824เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 1.4466 

1,000 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ - 

- 
ร้อยละ 0.0000 

นายชนินทร์ อรรจนานนัท ์ 248,248,759เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 99.9797 

50,500เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.0203 

1,000 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ -  

- 
ร้อยละ 0.0000 
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วาระที ่7  พจิารณาอนมุตักิำหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจำป ี2566 
   

ก่อนเขา้สู่วาระที่ 7 ประธานฯ ได้แถลงแก้ไขข้อความในวาระนี้ โดยเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการตรวจสอบ  ที่จำนวน 25,000 บาท และ 20,000 บาทต่อครั้ง ซ่ึงเป็นอตัราที่เทา่กับป ี2565 โดยบริษทัฯ ได้แจ้งแก้ไขขอ้ความ ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรพัย์ เมือ่วันที่ 12 เมษายน 2566 เปน็ที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงภาระความ
รับผิดชอบและการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการ รวมทัง้ปรมิาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเพิม่ขึน้ในป ี 2566 จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคา่ตอบแทนอืน่ที่จา่ยให้กรรมการบริษทัในการปฏิบัตหิน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกนิ 14,000,000 (สบิสีล่า้น) บาท ซ่ึงเปน็วงเงนิที่เพิ่มขึน้จากปีทีผ่่านมาจำนวน 4,000,000 (สี่ล้าน) บาท ตาม
รายละเอียดดังนี ้

1. คา่ตอบแทนรายป ีและเบีย้ประชมุ 

รายละเอียดคา่ตอบแทน 
2566 2565 

คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ 
ประธานกรรมการบรษิัท 240,000 บาท/ป ี 25,000 บาท/ครั้ง 240,000 บาท/ป ี 25,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการบรษิัท 240,000 บาท/ป ี 20,000 บาท/ครั้ง 240,000 บาท/ป ี 20,000 บาท/ครั้ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - 25,000 บาท/ครั้ง - 25,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท/ครั้ง - 20,000 บาท/ครั้ง 

2. บำเหนจ็กรรมการ ซ่ึงจะพิจารณาจากผลกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทใน
การจัดสรร 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ 
 

เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคา่ตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 อนึ่ง ในวาระนี้กรรมการที่เปน็ผู้ถือหุ้นของบรษิัทและกรรมการอิสระที่ออก
เสียงแทนผู้มอบฉันทะตามที่เหน็สมควรสามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเนื่องจากเปน็การกำหนดค่าตอบแทนทัง้คณะ
มิใช่เปน็การให้คา่ตอบแทนแก่คนใดคนหนึ่งเปน็การเฉพาะ  

 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถงึค่าตอบแทนอืน่ที่จ่ายใหก้รรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 (สบิสีล่า้น) บาท ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็น
ดังนี้   
 
 



 
 

14/19 

เห็นด้วย   จำนวน 246,601,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.3157 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     1,698,224 เสียง คิดเป็นร้อย       0.6839 
งดออกเสียง จำนวน            1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0004 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 

วาระที ่8  พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจำป ี2566 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่

ประชุมผูถ้ือหุ้นสามัญประจำปแีต่งตั้งผูส้อบบัญชแีละกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชขีองบรษิัททกุปี และตามข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัท
กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท 

  

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจน
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เห็นควรเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชแีละแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัประจำปี 2566 โดยมีรายนามต่อไปนี้ 

ชือ่ เลขทะเบยีน จำนวนปทีีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
1. นางสาวสุรีย์รตัน์ ทองอรุณแสง 4409 6 ปี (2560 - 2565) 
2. นายบัณฑิต ตัง้ภากรณ ์ 8509 - 
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์  11641 - 
4. นางสาวมาริษา ธราธรยรรพกุล 5752 - 

 

 ในส่วนของบริษทัย่อย คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี ้

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
บรษิทัยอ่ยทางตรงของบรษิทั  
Sappe Europe s.r.o Aktra, s.r.o. 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 
บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทั  
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด KPMG 
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บริษัท ออล โคโค จำกัด บริษัท พีค ออดิท จำกัด 
Sappe Hong Kong Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited Stephen YS Chan & Co. 
Sappe Trading (Shanghai) Company Limited Shanghai LiXn JiaCheng DongShen CPAs 

 
ทั้งนี้ ผูส้อบบญัชทีี่เสนอแต่งตั้งเปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทและบริษทัย่อย ไมเ่ปน็ผู้ถือหุ้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้

เสียกบับรษิัท บริษทัย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับคุคลดังกล่าว ในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
เป็นอิสระ 

2. คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัและบรษิทัยอ่ยประจำป ี 2566 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่
ประชมุผู้ถือหุน้พจิารณาอนมุัติคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและบรษิัทย่อย ประจำปี 2566 เปน็จำนวนรวมทั้งสิน้ ไมเ่กนิ 4,500,000 บาท ซ่ึงเปน็
วงเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชทีี่เทียบเท่ากับปี 2566 ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) และ
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซ่ึงคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี  

(หน่วย : บาท) 

รายชือ่บรษิทั รายชือ่สำนกังานสอบบญัช ี
คา่สอบบญัช ี

หมายเหต ุ
ป ี2565 ป ี2566 

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) KPMG 1,790,000 1,905,000 เพิ่มขึน้ 6% 
Sappe Europe s.r.o Aktra, s.r.o. 280,800* 284,000* เพิ่มขึน้ 1% 
บริษัท เซ็ปเป้ โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จำกัด KPMG 150,000 155,000 เพิ่มขึน้ 3% 
บริษัท ออล โคโค กรุ๊ป จำกัด KPMG 560,000 590,000 เพิ่มขึน้ 5% 
บริษัท เค เบสท์ ฟาร์ม จำกัด KPMG 200,000 210,000 เพิ่มขึน้ 5% 
บริษัท ออล โคโค จำกัด Peak Audit Co. Ltd. 8,500 8,000 ลดลง 6% 
Sappe Hong Kong Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500** เท่าเดิม 
Sappe Trading (Hong Kong) Co., Ltd. Stephen YS Chan & Co. 49,500** 49,500** เท่าเดิม 
Sappe Trading Shanghai) Co., Ltd. Shanghai LiXn JiaCheng 

DongShen CPAs 
44,000*** 55,000*** เพิ่มขึน้ 25% 

รวม 3,132,300 3,306,000 เพิม่ขึน้ 5% 
 หมายเหตุ: ใช้อัตราแลกเปล่ียน* 2565 (EUR 7,020 @ 40), 2566 (EUR 7,100 @ 40) **2565 และ 2566 (HKD 11,000 @ 4.5) ***2565 (CNY 8,800 

@ 5) และ 2566 (CNY 11,000 @ 5) ท้ังน้ี ค่าสอบบัญชีของปี 2565 เป็นวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซ่ึงยอดท่ีเกิดขึ้นจริงน้อยกว่า
วงเงินท่ีขออนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฎในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report) ของบริษัท 
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การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และแม้
บริษัทจะมีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศและใช้บริการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายอื่นก็ตาม แต่บริษัทย่อยก็สามารถจัดส่งงบการเงินทั้งรายไตร
มาสและรายปีต่อบริษัทได้ตามกำหนดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

 
สำหรับในปี 2565 บริษัทไม่มีการจ่ายค่างานบริการอืน่ (Non-Audit Fee) ให้แก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกับสำนักงานสอบ

บัญชีของบริษทั 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็   
 
เมื่อไม่มีผู้ถอืหุ้นทา่นใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีเพื่อ

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยประจำป ี2566  รวมทั้งอนมุัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใชจ้่ายอื่น เชน่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร/สิง่พิมพ์ ค่า
ไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซ่ึงคิดเป็นจำนวนไม่เกนิร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  
 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเปน็ผู้สอบบัญชีและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษทัประจำปี 2566 และมมีตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยทางตรง และบริษัทย่อยทางออ้ม และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยผลการลงคะแนนนเสียงเป็นดังนี ้

 
เห็นด้วย   จำนวน 246,149,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1341 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     2,149,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8659 
งดออกเสียง จำนวน            1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 

วาระที ่9 พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า สืบเนื่องจากบริษทัมีหุน้สามญัที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 149,000 หุ้น มูลค่าทีต่รา

ไว้หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ที่ออกมาเพื่อรองรบัโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นของบรษิัทต่อผูบ้ริหารที่เป็นพนักงานและ
พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามที่ได้รับอนมุัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซ่ึงเมื่อจบโครงการมี
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธแิละสิ้นผลไป เท่ากับจำนวนหุน้สามญัของบริษัทที่ยังมิได้จำหนา่ย 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็   
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจากเดิมจำนวน 308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมืน่แปดพันแปดสิบบาท) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จำนวน 
308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมืน่เก้าพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 
หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมืน่เก้าพันหุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเปน็หุ้นที่เหลือจากโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นของบรษิัท
ต่อผู้บริหารที่เปน็พนักงานและพนักงานของบริษทั ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) 
มตทิีป่ระชมุ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหุน้) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงเปน็หุ้นทีเ่หลือจากโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้ของบริษทั
ต่อผู้บริหารที่เปน็พนักงานและพนักงานของบริษทั ครั้งที่ 2 (SAPPE-WA2) ตามทีเ่สนอ โดยผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

 
เห็นด้วย   จำนวน 248,299,259 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง จำนวน               1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   
 

วาระที ่10 พจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า สืบเนื่องจากการเสนอพจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิมจำนวน 

308,438,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดสบิบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 308,289,080 บาท (สามร้อย
แปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายออก จำนวน 149,000 หุ้น (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพนั
หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9  นั้น และเพือ่ให้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์
ตามกฎหมาย จงึเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธขิ้อ 4. เรื่องทนุจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทโดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน  

ขอ้ 4.    

ทุนจดทะเบียนจำนวน   308,289,080 บาท (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาท) 
แบ่งออกเป็น  308,289,080 หุ้น  (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมืน่เก้าพันแปดสิบหุน้) 
มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ   308,289,080 หุ้น (สามร้อยแปดล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสบิหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ ิ  - หุ้น   (-) 
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  ทั้งนี้ เสนอใหม้ีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารหรอืบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธขิองบรษิัททีก่รม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เปน็ไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ดำเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเหน็   
 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เตมิ

หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ แก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณหส์นธิของบรษิัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามทีเ่สนอทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงเปน็ดังนี ้

เห็นด้วย   จำนวน 247,711,659 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7629 
ไม่เห็นด้วย  จำนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง จำนวน       588,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2371 
บัตรเสีย  จำนวน     -         เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000   

 อนึ่ง ประธานฯ แจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาตามวาระที่ 1 ถึง 10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีสำหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมนิคณุภาพการจัดประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชมุสมควรพิจารณา
ปรึกษาหารอืกันเฉพาะเรื่องทีม่ีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถอืหุ้นทัง้หมดโดยรวม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ให้
ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเหน็ที่เปน็ประโยชน์ต่อบริษทั ปรากฎว่ามผีู้ถอืหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้  

1. นายสวุทิย ์ศรวีไิลฤทธิ ์ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี ้
1.1 เสนอแนะใหบ้รษิทันำผลติภณัฑแ์บรนดโ์มกโุมก ุ จดัจำหนา่ยในชอ่งทางสนามบนิและบนเครือ่งบนิ ซึง่เปน็การทำ

การตลาดทีจ่ะชว่ยใหแ้บรนดแ์ละผลติภณัฑเ์ปน็ทีร่ ูจ้กัมากขึน้ 
  ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ แสดงความขอบคุณและจะนำขอ้เสนอแนะดังกล่าวไปศึกษาเพือ่หาโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไป พร้อมกนันี้ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า ปัจจบุันบรษิัทได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์โมกุโมกุในประเทศในชอ่งทาง Tops Club เปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว  

1.2 เสนอแนะใหบ้รษิทัทำผลติภณัฑเ์ครอืงดืม่ผสมกญัชง (แบรนดค์ฟี) ใหม้รีสชาตแิละกลิน่คลา้ยกบัเครือ่งดืม่ชกูำลงั
ซึง่เปน็รสชาตทิีผ่ ูบ้รโิภคคุน้เคย  

1.3 แผนและความพรอ้มในการกลบัเขา้ไปในตลาดจนี  
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ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า ประเทศจนียังไม่ใชต่ลาดหลักที่บริษทัให้ความสำคัญในปัจจุบัน ซ่ึง
หากจะกลับเข้าไป บริษทัจะต้องประเมินความพร้อมอีกครั้ง ทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคล ทรพัยากรด้านเงนิลงทุนและความเหมาะสมของ
ตัวแทนผูจ้ัดจำหน่าย สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทได้มุง่เน้นการทำการตลาดและการขายผลิตภณัฑ์โมกุโมกุผ่านช่องทางออนไลน์แทน 

2. นายวรเจตน ์ชยัวริตันะ ผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง ไดส้อบถามและมขีอ้เสนอแนะดงันี ้
2.1 ความเปน็ไปไดใ้นการลดปรมิาณนำ้ตาลในผลติภณัฑแ์บรนดโ์มกโุมกุ ทีอ่ยูใ่นระดบัทีค่อ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบั

ปรมิาณรวมของเครือ่งดืม่ ซึง่จะชว่ยประหยดัตน้ทนุใหบ้รษิทัและชว่ยเรือ่งสขุภาพของผูบ้รโิภค และความหวานของผลติภณัฑส์ว่นหนึง่มา
จากวุน้มะพรา้วทีอ่ยูใ่นเครือ่งดืม่หรอืไม ่ 
 ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจติฯ ตอบข้อซักถามว่า ความหวานของผลิตภณัฑ์ดังกล่าวมาจาก 2 ส่วนคือ ปริมาณ
น้ำตาลที่ใส่ในเครือ่งด่ืมและน้ำผลไม้ซ่ึงเป็นส่วนผสมหลักของเครื่องด่ืม โดยในอดีตที่ผ่านมาบรษิัทได้พัฒนาสูตรหวานน้อยและทดลองจัด
จำหน่ายในบางประเทศ แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคดีเท่าที่ควร  พร้อมกันนี้ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคที่ด่ืมโมกุนัน้โดยมากด่ืมเพือ่
สันทนาการและตอ้งการความสดชื่น (Refreshment) และพลังงาน แต่ทางบริษัทกเ็ข้าใจในเรื่องการรักษาสขุภาพและอยู่ระหว่างการปรับ
สูตรทีเ่หมาะสมในแต่ละประเทศ  
 2.2 ภาวะเศรษฐกจิถดถอย (Recession) ในทวปียโุรปจะสง่ผลกระทบกบับรษิทัหรอืไมอ่ยา่งไร 
 ตอบขอ้ซกัถาม นางสาวปิยจิตฯ ตอบข้อซักถามว่า จากการพูดคุยกับผู้จัดจำหนา่ยของบรษิัทในกลุ่มประเทศยุโรป 
ประเมินว่า ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับผลิตภัณฑ์โมกุโมกจุะอยู่ในระดับที่ไม่สูง เมือ่เทียบกบัสินค้ากลุ่ม Commodity ที่ผูบ้ริโภค
จะเปล่ียนไปใช้ House brand แทน ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ในขณะที่ผลิตภัณฑ์โมกุโมกุเปน็สินค้าที่แตกต่างในเรื่องของรสชาตแิละชิ้นเนื้อ 
ผู้บริโภคจึงไมค่่อยเปล่ียนใจไปลองผลิตภณัฑ์อื่นที่คล้ายกัน  
 
 เมื่อไม่มีผู้ใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษทัในวันนี ้โดยบริษัทจะจัดทำมติและรายงานการประชมุฉบับเต็มแจง้ไปยังตลาดหลักทรพัย์
ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อเผยแพร่แกส่าธารณชนต่อไป และได้กล่าวปิดการประชุม 
 
ปดิการประชมุ : เวลา 16.00 น. 
 

                                                                                
ลงชื่อ__________________________ประธานที่ประชุม 

                                                                          (นายนที อ่อนอนิ) 
 

                                                                   
ลงชื่อ___________________________เลขานกุารบรษิัท 

                                                                                                            (นางสาวสุธาทิพย์ จนัทรังษี)    


